



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ช่วงวันหยุดยาว 19-22 พ.ย. ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ จำนวนมาก บางสถานที่อาจเกิดความแออัดได้ ขอให้ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างเท่าที่ทำได้ ล้างมือบ่อย ๆ และลงทะเบียนไทยชนะทุกครั้ง หากป่วยควรพักรักษาตัวอยู่บ้าน นอกจากนี้ การไปเที่ยวในสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ป่วยเป็นหวัดได้ง่าย หลังกลับจากเที่ยวให้สังเกตอาการป่วยของตนเองและคนรอบข้าง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อ่อนเพลีย หรือจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถือเป็นอาการเด่นของโรคโควิด 19 ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีตรวจมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ พร้อมทั้งดำเนินงานตามนโยบาย “1 แล็บ 1 จังหวัด 100 ห้องปฏิบัติการ” รายงานผลใน 1 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจ ขณะนี้มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองแล้ว 236 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด จะพัฒนาให้ตรวจได้ทั้งหมด สามารถรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่าง/วัน สำรองชุดน้ำยาตรวจไว้มากกว่า 700,000 ตัวอย่าง ล่าสุด ได้พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีทั้งชนิด IgM ที่บ่งบอกว่าเพิ่งติดเชื้อ และ IgG ที่บ่งบอกว่าติดเชื้อมานานแล้ว ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองที่มีความแม่นยำในกรณีที่ติดเชื้อมาแล้ว 15 วัน การทดสอบและการแปลผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ และควรตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสร่วมกับระดับแอนติบอดีเพื่อเพิ่มความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำในการวินิจฉัย นอกจากนี้ ยังพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อโควิด 19 ปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์และอาหาร โดยใช้ชุดน้ำยา DMSc COVID-19 Real-time RT-PCR Kit ผลอยู่ในเกณฑ์ยอมรับและพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนประมาณเดือน ธ.ค. 2563 ในตัวอย่างทุเรียนแช่แข็งและบรรจุภัณฑ์ ในราคา 7,000 บาท/ตัวอย่าง ใช้เวลาตรวจประมาณ 3 วันทำการ ส่วนอาหารทะเลแช่แข็งอื่นๆ อยู่ในกระบวนการทดสอบความใช้ได้ของวิธี ซึ่งจะเปิดให้บริการในลำดับต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า ASQ ในกทม. และ ALQ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประเทศไทย โดยในช่วง 4 เดือนที่ดำเนินการสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ASQ และ ALQ จะต้องผ่านการตรวจมาตรฐาน 6 หมวด จาก สร. และก.กลาโหม ประกอบด้วย 1.โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม 2.บุคลากร 3.วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ 4.เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน และ 6.รพ.คู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะอาดทุกสเปซเพิ่มเติม

- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในส่วนของกทม.และปริมณฑล พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมฯ จะเป็นผู้ประเมินโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมเป็น ASQ ส่วนภูมิภาคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยคกก.โรคติดต่อจังหวัด จะเป็นผู้ประเมินโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมเป็น ALQ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 19 พ.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย เดินทางมาจากเยอรมนี 1 ราย อินเดีย 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย สเปน 1 ราย อิตาลี 1 ราย และสหราชอาณาจักร 3 ราย เข้าพักใน SQ ผู้ป่วยสะสม 3,888 ราย รักษาหาย 3,742 ราย ยังรักษาในรพ. 86 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมครั้งที่ 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

- นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่ากาญจนบุรี สั่งขยายเวลาระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด้านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในเมียนมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นผลกระทบ

1. ข้อเสนอลดวันกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

- นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวถึงการขอลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน ว่า นายกฯ ในฐานะประธาน ศบค. ได้ให้ สร. กลับไปศึกษาให้รอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากต้องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในประเทศเป็นหลัก เห็นว่าการไม่ลดวันกักตัวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากที่ผ่านมา ททท. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศแบบตักตัก 14 วันอยู่แล้ว แต่หากลดวันกักตัวได้จะทำให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา, ข่าวหุ้น คอลัมน์ ข่าวสั้น) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, infoquest, tnnthailand, xinhuaathai)

-**ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียวผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงระดับ 500 ราย เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน นายกรัฐมนตรี ระบุ ญี่ปุ่นอยู่ในภาวะเตือนภัยขั้นสูงสุด และเรียกร้องให้ประชาชนทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ระบุ เป็นการแพร่ระบาดระลอก 3 หนึ่งในสาเหตุสำคัญคืออุณหภูมิที่เย็นลง และประชาชนใช้เวลามากขึ้นในอาคารที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ

-**เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 313 ราย แบบกลุ่มก้อนจากสถานที่ทำงาน สถานพยาบาล และการรวมกลุ่ม ทางardtตัดสินใจกลับมาคุมเข้มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมในเขตเมืองกรุงโซล และเตือนว่าสถานการณ์จะวิกฤติยิ่งขึ้น

-**มาเลเซีย** ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบางพื้นที่ของรัฐซาบารห์ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 660 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย แต่จะไม่บังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาล หรือการนำกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่

-**รัฐเอกราชซามัว** พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นชาวซามัวที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ผ่านเมืองออกแลนด์ของนิวซีแลนด์ ล่าสุดอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชม. 45,576 ราย ติดเชื้อสะสม 8,958,483 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 585 ราย เสียชีวิตสะสม 131,578 ราย รัฐบาลได้เพิ่มสถานที่ตรวจโควิด 19 ครอบคลุมทั่วประเทศ

-**ตุรกี** รัฐบาลจะลงนามในสัญญาซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 20 ล้านโดส จาก บ.ซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน

-**เยอรมัน** ตำรวจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการลือคควานหลายพันคนกลางกรุงเบอร์ลิน

-**บราซิล** ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชุดแรกจากจีนแล้ว คาดได้ครบ 46 ล้านโดส ใน ม.ค. ปีหน้า

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชม. 4,798 ราย ยอดสะสม 483,518 ราย สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน การระบาดลุกลามไปทั้ง 34 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 97 ราย เสียชีวิตรวม 15,600 ราย สูงที่สุดในอาเซียนเช่นกัน

-**เดนมาร์ก** สธ. เผย ไวรัสโคโรนาซึ่งพบในฟาร์มตัวมิงค์ที่กลายพันธุ์ มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์แล้ว หลังถูกกวาดล้างอย่างหนัก

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 1,500 ราย ผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 75,000 ราย

-**สหรัฐฯ** ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 250,000 ราย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก

-**บ.ไฟเซอร์ อิงค์ และ บ.ไบโอเอ็นเทค** อาจได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและยุโรป สำหรับใช้วัคซีนโควิด 19 ในกรณีฉุกเฉินในเดือนหน้า หลังผลการทดลองขั้นสุดท้ายพบว่าประสบความสำเร็จถึง 95% และไม่มีผลกระทบบ้างเคียง คาดน่าจะสามารถส่งมอบได้ก่อนคริสต์มาส

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 56,648,418 ราย รักษาหาย 39,439,164 ราย เสียชีวิต 1,356,547 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด สหรัฐฯ 11,873,863 ราย รองลงมา อินเดีย 8,960,098 ราย บราซิล 5,947,403 ราย ฝรั่งเศส 2,065,138 ราย และ รัสเซีย 2,015,608 ราย

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชนสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, newsplus, newtv, workpointtoday, innnews)

-**ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน** คณะที่ปรึกษา รพ.รพ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ระยะแรกมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงยา กัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน จากสถานพยาบาลใกล้บ้านกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ แพทย์ผู้ที่มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของยา กัญชา ส่วนระยะต่อไปจะเน้นการพัฒนา กัญชาให้มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ขณะนี้มี แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนนโยบายกัญชา 6 ต้น ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง

-**นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์** ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดทำแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน เน้น การลดรายจ่ายด้านการรักษาจากการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และในระดับประเทศ จะผลักดันให้มีการเชื่อมต่อต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของผลิตภัณฑ์กัญชาที่จะจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการบริการสุขภาพ (Wellness) จากกัญชา เตรียมเสนอแผนต่อ รพ.รพ. ภายในเดือน พ.ย.นี้

ประชุมวิชาการการพัฒนารพ. ครั้งที่ 23

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-**ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย** องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าฯ ปัตตานี ผู้บริหาร สธ. ผอ.รพ. 21 แห่งทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมบริจาคเงินให้แก่รพ.และมูลนิธิฯ จำนวน 41 ราย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผลงานรพ.ดีเด่น บุคลากรดีเด่น จำนวน 47 ราย และแสดงปาฐกถาเกียรติยศ

การดูแลสุขภาพช่วงหยุดยาว

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-**พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล** โฆษก สธ. เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาว 19-22 พ.ย. คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดจำนวนมาก โดยเฉพาะภูเขาสูง ยอดดอย หรือสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหืด โรคปอด โรคหัวใจ โลหิตจาง ความดันโลหิตสูง จะป่วยได้

ประเด็นข่าว

<p>ง่ายกว่าผู้ที่มึนร่างกายแข็งแรง ขอให้เตรียมยาประจำตัวให้เพียงพอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบนำส่ง รพ. ใกล้ที่สุด หรือโทรสายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>กม.ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, โอเอ็นเอ็น, ฐานเศรษฐกิจ, อินโฟเควส, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, thebangkokinsight, thaipbs, newtv, nationtv, kaohoon, kapook, mthai) -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีประกาศกฎ ก.สาธารณสุข การอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ารัฐเปิดให้ครอบครองและจำหน่ายได้ ว่า กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางราชการเท่านั้น ไม่ได้ลดอัตราร้อยหรือโคเคน ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลวงในโลกออนไลน์ และรับข้อมูลข่าวสารด้วยความรอบคอบ</p>
<p>ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ขณะหลับร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆ การนอนหลับขาดตอน ส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา สัญญาณเตือน คือ การนอนกรนเสียงดังเป็นประจำ หายใจเฮือกเหมือนสำลักน้ำลาย บางครั้งตื่นมารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน ปวดศีรษะตอนเช้า ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน ไม่มีสมาธิในการทำงาน ซ้ำลิ้ม หงุดหงิดง่าย วิตกกังวลหรือซึมเศร้า</p>
<p>วิถีแก๊งค์วัยซบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ -กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวให้ยึด 5 วิธีปฏิบัติแก๊งค์ ดังนี้ 1.หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของทานเล่นระหว่างซบ 3.สร้างความสดชื่นด้วยการลดอุณหภูมิ ปรับความเย็นแอร์ลงหรือเร่งพัดลมแรงขึ้น หันเข้าหาตัว หรือลดกระจกลงเพื่อรับอากาศจากภายนอก และควรเตรียมผ้าชุบน้ำไว้เช็ดหน้าด้วย 4.เปิดเพลงฟัง ช่วยสร้างความครื้นเครงและทำให้ตื่นตัวขณะซบ 5.ขยับร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถ ช่วยลดการเมื่อยล้าได้</p>
<p>วันส้วมโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus -นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วัดวา อาสา” ชวนประชาชนสร้างกุศลด้วยการทำความสะอาดส้วมในวัดและศาสนสถาน เนื่องในวันส้วมโลกปี 2563 โดยเน้นทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ลูกบิดหรือกอลอนประตู ที่รองนั่งโถส้วม พื้นห้องส้วม และที่เปิดก๊อก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และสร้างสุขอนามัยที่ดี</p>
<p>กม.คุมกำเนิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thebangkokinsight, thailandplus, ChiangmaiNews -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์การคุมกำเนิดทั้งแบบชั่วคราวและแบบกึ่งถาวร ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมแนะทางออกสำหรับวันรุ่นที่ต้องการคำปรึกษา สามารถโทร. 1663 ได้ทุกวัน</p>
<p>สถานการณ์การดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ของคนไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง) -ศ.นพ.ประภคิต วาที่สาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า สภาพัฒน์ฯ รายงานสถานการณ์การดื่มสุราและสูบบุหรี่ไตรมาส 3 ปี 2563 พบคนไทยบริโภคสุราและยาสูบลดลง 5.5% โดยสุราลดลง 7.5% ยาสูบลดลง 2.5% และแนะนำเพิ่มกลไกขับเคลื่อนงานระดับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น สะท้อนว่า การควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของสธ. หรือ สสส. เท่านั้น หน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมด้วย</p>
<p>ข่าวปลอม : สมุนไพรหนามแดงใช้รักษาโรคมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, nationtv, js100 -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย กรณีมีการเผยแพร่คลิป สมุนไพรหนามแดง ใช้รักษาโรคมะเร็ง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันแน่ชัดว่าหนามแดงหรือชื่อการค้าสร้างสารที่สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ มีเพียงการศึกษาเบื้องต้นถึงชนิดของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่เจริญเติบโตบนเนื้อเยื่อพืชที่มีชีวิต ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่เป็นเพียงผลการศึกษเบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น</p>